

Số: /BC-UBND

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO**

**Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  
sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Thực hiện đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân huyện tại Báo cáo số 146/BC-TTHĐND ngày 29 tháng 8 năm 2024, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết như sau:

Tổng số ý kiến, kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, giải quyết là **09** ý kiến. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 2789/UBND-TH ngày 09 tháng 9 năm 2024 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, giải quyết và tham mưu, đề xuất giải quyết đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả kiểm tra và giải quyết chi tiết (*tại Phụ lục kèm theo*).

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (đ/b);
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- TT HĐND-UBND-UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- CVP, các PCVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Tường**

**PHỤ LỤC**  
**UBND HUYỆN TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**  
**SAU KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA VII**  
(Kèm theo Báo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Ngọc Hồi)

STT	NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ	Trả lời	Cơ quan tham mưu trả lời	Ghi chú
I	<b>Xã Đăk Xú</b>			
1	<b>Cử tri Nguyễn Văn Hải và Bùi Thị Tý, thôn Ngọc Yên Phúc, xã Đăk Xú kiến nghị:</b> Tại tuyến Kênh chính công trình thủy lợi Đăk HNiêng, kênh chính một số đoạn hư hỏng xuống cấp đã sửa xong. Tuy nhiên hiện nay kênh xả nước dư (kênh tiêu) không thoát được nước, dẫn đến ngập úng ảnh hưởng đến hoa màu của Nhân dân, năm 2023 huyện đã đi khảo sát các tuyến kênh tiêu để có giải pháp khắc phục tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy có giải pháp. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, đánh giá và bố trí nguồn kinh phí nạo vét xây dựng thêm tuyến kênh tiêu, đây là vấn đề cấp bách cần phải làm ngay, để tránh tình trạng ngập nước gây thiệt hại cho người dân nhất là vào mùa mưa.	<p>- UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chủ trì cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa, qua kiểm tra, hiện trạng tuyến kênh đất vẫn đảm bảo nước tưới phục vụ diện tích sản xuất và tiêu thoát nước. Nguyên nhân tình trạng ngập nước khi vào mùa mưa do ảnh hưởng một số cơn bão lớn, trên địa bàn có lượng mưa lớn tiêu thoát nước không kịp, gây ngập úng cục bộ những khu vực trũng thấp trong thời gian ngắn nhất định.</p> <p>- Qua làm việc và kiểm tra thực tế với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú, Trạm quản lý Thủy nông Ngọc Hồi, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý thôn Ngọc Yên Phúc và đại diện cử tri có kiến nghị thống nhất chưa cần thiết phải đầu tư, xây dựng kênh bê tông nêu trên để tiêu thoát nước, nhưng phải có giải pháp không để rác thải sinh hoạt từ tuyến kênh chính trôi về khu vực thôn Ngọc Yên Phúc, xã Đăk Xú (trong đó có tuyến kênh cử tri kiến nghị), gây cản trở dòng chảy trên các tuyến kênh mương nhánh, không đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời, đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ xây dựng 01 bể thu nhận nước, phân chia nước tại vị trí khoảng giữa kênh, khơi thông 02 vị trí gần cuối kênh (có biên bản làm</p>	Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn	

		<p>việc kèm theo).</p> <p>- Việc đề nghị có giải pháp không gây cản trở dòng chảy trên tuyến kênh nhánh, đảm bảo vệ sinh môi trường: UBND huyện giao Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú chỉ đạo và thông tin đến Ban quản lý thôn và các ban ngành thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn các thôn không vứt rác thải sinh hoạt vào tuyến kênh chính dẫn đến rác thải trôi vào các tuyến kênh nhánh để đảm bảo dòng chảy cho tuyến kênh nhánh nội đồng được thông suốt và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, vận động các hộ dân có đất sản xuất, sử dụng nước từ tuyến kênh nhánh (<i>nội đồng</i>) thường xuyên nạo vét, phát dọn tuyến kênh mương, khơi thông dòng chảy để đảm bảo phục vụ tưới sản xuất và tiêu thoát nước, sửa chữa nhỏ những vị trí bị hư hỏng (<i>nếu có</i>).</p> <p>- Việc đề nghị các cấp hỗ trợ xây dựng 01 bể thu nhận nước, phân chia nước tại vị trí khoảng giữa kênh, khơi thông 02 vị trí gần cuối kênh:</p> <p>+ Việc hỗ trợ xây dựng 01 bể thu nhận nước, phân chia nước tại vị trí khoảng giữa tuyến kênh theo ý kiến đề nghị là không phù hợp, làm ảnh hưởng đến các hộ sử dụng nước toàn tuyến kênh, nhất là các hộ sử dụng tại khu vực cuối kênh mương.</p> <p>+ Về khơi thông 02 vị trí gần cuối kênh, Trạm quản lý thủy nông Ngọc Hồi đã thực hiện khơi thông xong theo ý kiến đề nghị của cử tri tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế.</p>		
<b>II</b>	<b>Thị trấn Plei Kần</b>			
<b>2</b>	<b>Cử tri Lê Văn Mai, TDP 5 kiến nghị:</b> Tại vị trí nhà tôi số nhà 207 và số nhà 166, Đường Nguyễn Sinh Sắc, cách đây 10 năm có quy	Qua kiểm tra ý kiến của cử tri tại vị trí số nhà 207 và 166 đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc thửa đất số 131, tờ bản đồ số 23, với diện tích 178,2m <sup>2</sup> , tại tổ dân phố 5, thị trấn Plei Kần, huyện	Phòng Tài nguyên và Môi trường	

	<p>hoạch con đường cắt ngang sang đường Trần Phú, hiện nay còn quy hoạch hay đã điều chỉnh như thế nào? Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến người dân biết để thuận tiện cho việc chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở.</p>	<p>Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum, thì vị trí thửa đất xin cung cấp thông tin quy hoạch nằm trong các Đồ án quy hoạch, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Tây thị trấn Plei Kần được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22/9/2006, thì vị trí thửa đất số 131, tờ bản đồ số 23, với diện tích 178,2m<sup>2</sup>, có một phần diện tích nằm trong quy hoạch đất ở, diện tích khoảng 21,7m<sup>2</sup>, một phần diện tích nằm trong quy hoạch đất trường học, diện tích khoảng 1,7m<sup>2</sup>, phần còn lại nằm trong quy hoạch đất giao thông.</li> <li>- Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Plei Kần đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016, thì vị trí thửa đất số 131, tờ bản đồ số 23, với diện tích 178,2m<sup>2</sup>, nằm trong quy hoạch đất khu ở.</li> </ul>		
3	<p><b>Cử tri Đinh Văn Diện, thôn 6 kiến nghị:</b> Đất nhà tôi bị thu hồi để xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi nhưng hiện nay diện tích còn dư bên ngoài khu vực quân sự đề nghị trả lại phần đất còn dư cho gia đình tôi.</p>	<p>Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ Phương án bồi thường công trình xây dựng Ban chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hồi, trong hồ sơ không có thu hồi đất, bồi thường về đất của ông Đinh Văn Diện. Đồng thời, qua rà soát hồ sơ lưu trữ thì trong 02 hồ sơ Phương án bồi thường: Công trình xây dựng Ban chỉ huy Quân sự huyện và công trình đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài (<i>giai đoạn 2</i>) có thể hiện hộ ông Đinh Công Pho (<i>là bố ông Đinh Văn Diện</i>) được hỗ trợ về nguồn gốc công khai hoang và liên kết với Công ty Cao su Kon Tum (<i>trên phần diện tích thu hồi đất của Công ty Cao su Kon Tum</i>). Hiện các vị trí đất này là đất đã được Nhà nước thu hồi và do Nhà nước quản lý. Vì vậy, việc ông Đinh Văn Diện đề nghị trả lại phần đất này cho gia đình ông là không có cơ sở.</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	
4	<p><b>Cử tri Xa Thị Lập, thôn 6 kiến nghị:</b> Trước đây gia đình tôi bị thu hồi để làm xây dựng Khu hành chính huyện Ngọc Hồi và đã được</p>	<p>Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3, Điều 131 Luật Đất đai 2024 có quy định: “<i>Khoản 1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất, người được giao đất để quản lý.</i>” và “<i>Khoản 3.</i></p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	

	<p>Ủy ban nhân dân huyện cấp lại đất tại khu Bình Minh, xã Đăk Xú nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy quyền sử dụng đất. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Hồi xem xét giải quyết cấp quyền sử dụng đất cho gia đình tôi để yên tâm làm ăn.</p>	<p><i>Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động,...”</i> , vì vậy để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị bà Xa Thị Lập liên hệ đến Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú để lập hồ sơ đăng ký đất đai và xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.</p>		
5	<p><b>Cử tri Trương Thị Một, TDP 3 kiến nghị:</b>          Gia đình tôi và các hộ dân tại thị trấn bị ảnh hưởng bởi Dự án thủy điện Plei Kần, gây ra thiệt hại hoa màu của dân và đã ý kiến, kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.</p>	<p>Công ty cổ phần Tấn Phát làm đường từ thị trấn Plei Kần và tới Nhà máy thủy điện Plei Kần không làm công rãnh, mương thoát nước, khi mùa mưa đến nước chảy xiết mạnh trôi sỏi đá vào rẫy làm xé mương, hư hỏng ao hồ, rẫy cây trồng của gia đình: Nguyên nhân là do trên tuyến đường đi vào nhà máy Thủy Điện Plei Kần vị trí đất rẫy của Bà Trương Thị Một thuộc địa hình đất rẫy nằm ở Taluy âm thấp hơn mặt đường Nguyễn Khuyến nên khi mưa xuống nước sẽ tập trung chảy từ trên cao về vùng trũng theo địa hình tự nhiên vào rẫy của hộ gia đình. Đến thời điểm các cơ quan của UBND huyện kiểm tra, không có cơ sở khẳng định sau khi thi công làm đường có ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của gia đình bà Trương Thị Một.</p> <p><b>Ghi nhận ý kiến cử tri, thời gian đến, với trách nhiệm quản lý nhà nước, UBND huyện sẽ theo dõi trong quá trình vận hành của Nhà máy thủy điện Plei Kần, nếu diện tích bị sạt lở thêm vào phần đất của gia đình Bà Một thì cơ quan có thẩm quyền sẽ đề nghị Công ty Cổ Phần Tấn Phát bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình theo tình hình thực tế, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.</b></p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
6	<p><b>Cử tri Phạm Thị Vượng kiến nghị:</b> Tại lô đất GCN 00076 thửa đất 47 từ bản đồ 14 tại đường Nguyễn Sinh Sắc chiều ngang 5m có trồng 01 cây xanh trước phần đất nhà tôi. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, thực</p>	<p>Ghi nhận ý kiến cử tri, trong thời gian tới khi hộ gia đình Bà Phạm Thị Vượng có nhu cầu xây dựng nhà ở Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện cho di dời cây đến khu vực khác phù hợp với Quy hoạch cây xanh trên địa bàn huyện (<i>Biên bản kiểm tra, đánh giá kèm theo</i>).</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	

	hiện di dời cây xanh đến giữa ranh giới lô đất bên cạnh.			
<b>III</b>	<b>Xã Sa Loong</b>			
<b>7</b>	<p><b>Cử tri A In, đại diện cho Nhân dân Thôn Giang Lố I kiến nghị:</b> Hiện nay đường ĐH73, từ cuối thôn Giang Lố II đến hết thôn Giang Lố I có nhiều đoạn xuống cấp, rất nhiều ổ gà, ổ voi,... đặc biệt trong thời gian mưa kéo dài, nước ngập đi lại rất khó khăn và nguy hiểm. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm và nhanh chóng có biện pháp khắc phục.</p>	<p>Tuyến đường ĐH.73 có chiều dài khoảng <math>L = 17\text{km}</math>. Điểm đầu Km0+00 giáp đường Quốc lộ 14C tại Km4+100 (Thôn 2, xã Đăk Kan), điểm cuối (Km17+00) giáp với Đôn Biên phòng Sa Loong (701). Công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 2005. Qua nhiều năm khai thác sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp (<i>Nền đường bị lún cục bộ làm mặt đường bong tróc và xuất hiện nhiều ổ gà</i>). Năm 2022, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng duy tu, bảo dưỡng mặt đường và rãnh thoát nước một số đoạn trên tuyến. Hiện tại đoạn qua thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, mặt đường tiếp tục bong tróc, hư hỏng tại nhiều vị trí, tổng diện tích khoảng 1.000m<sup>2</sup>, gây khó khăn và không đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia trên tuyến.</p> <p>+ Phương án tạm thời:</p> <p>- Hiện tại nguồn ngân sách cấp huyện đang khó khăn, chủ yếu tập trung nguồn để đối ứng nguồn ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện, vì vậy chưa có nguồn lớn để đầu tư dự án này. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại trên tuyến, trước mắt UBND xã Sa Loong sử dụng nguồn kinh phí quản lý tại địa phương, huy động nhân lực và vật tư tại chỗ để khắc phục tạm thời những chỗ hư hỏng nặng; Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện cho chủ trương đầu tư khắc phục những ổ gà trong năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại.</p> <p>+ Phương án lâu dài:</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	

		- Xử lý các hư hỏng của nền, mặt đường và công trình thoát nước tại các vị trí bị hư hỏng theo kết cấu hiện tại của công trình (đầu tư giai đoạn 2026-2030).		
<b>IV</b>	<b>Xã Đăk Kan</b>			
<b>8</b>	<b>Cử tri thôn 3, xã Đăk Kan kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét lắp đặt rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm khu vực cầu thuộc tuyến đường ĐH 73 đoạn thôn 3 đi thôn Hào Phú ( <i>khúc cua tại vị trí cầu nhà Hồng Thu, thôn 3</i> ). Vì đoạn đường này khúc cua hẹp, không có rào chắn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông ( <i>từ năm 2023 đến nay đã có hai chiếc ô tô bị rơi xuống suối khi đi qua cầu tại đoạn đường này</i> ).	<p>Qua kiểm tra, UBND huyện nhận thấy tại Km 0+976 đến Km1+020 (L = 44m) đường ĐH.73, đường có độ cua gấp, không có tường hộ lan, không có biển báo hiệu đường bộ, không đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia trên tuyến.</p> <p><b>UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu chủ trương đầu tư dự án khắc phục tồn tại mất an toàn giao thông trong năm 2025.</b></p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
<b>VI</b>	<b>Xã Đăk Dục</b>			
<b>9</b>	<b>Cử tri A Nuôi, thôn Đăk Răng kiến nghị:</b> Hộ ông Vũ Văn Thắng, thôn Lộc Nông xã Đăk nông nuôi heo với số lượng lớn làm ống xả phân chảy qua sông Pô Cô rất bẩn, ô nhiễm môi trường. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban có liên quan xuống kiểm tra, xử lý.	UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Đăk Nông kiểm tra. Qua kiểm tra, Chủ hộ đã cam kết sửa chữa đường ống, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và đã tháo dỡ các ống thoát nước ra khu vực sông, suối. Hiện nay, chủ hộ đã thực hiện đúng các cam kết.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	

